

๓. จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ ช้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำและจะพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานที่ดี ได้รับความเป็นธรรมมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีสมรรถนะและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการที่ดีเลิศ พร้อมตอบสนองต่อภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมต่อการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

เจตจำนงในการบริหารงานดังกล่าวมานี้ ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นต่อทุกท่านว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลโนนคำ ข้าพเจ้าจะยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ด้วยจิตสำนึกและความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางพรรณิ เสรีอัจฉริยะกุล)

นายกองคการบริหารส่วนตำบลโนนคำ



นางพรรณณี เสรีอัจฉริยะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้าพเจ้า ขอประกาศเจตจำนง ต่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาในการบริหารงานให้เป็นที่ไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

๑. ข้าพเจ้า จะปฏิบัติราชการและบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อำนวยความเป็นธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความถูกต้อง โปร่งใสและพร้อมรับการถูกตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนมีความพร้อมรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มีจิตสำนึกที่ดี ในการเป็นผู้นำขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า และเป็นข้าราชการที่ดี ของประเทศชาติ เพื่อนำพา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและเป็นที่พึ่งของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต

๒. ข้าพเจ้า จะบริหารงานและกำกับดูแลการใช้งบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ให้เป็นที่ไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ บนพื้นฐานของหลักความคุ้มค่าและควมมีประสิทธิภาพและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติสูงสุด เพื่อให้การดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ข้าพเจ้าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่าและจะพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานที่ดี ได้รับความเป็นธรรม มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีสมรรถนะและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการที่ดีเลิศ พร้อมตอบสนองต่อภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ตลอดจนสามารถตอบสนอง ต่อความคาดหวังของสังคมต่อการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

เจตจำนงในการบริหารงานดังกล่าวมานี้ ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นต่อทุกท่านว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ข้าพเจ้าจะยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ด้วยจิตสำนึกและความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ บ้านเมืองต่อไป